

คู่ฉบับ

เลขที่ สคช.ส. ๐๔๓/๒๕๖๐

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลในการดำเนินการให้บุคคลมีคุณวุฒิวิชาชีพ
โครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ระหว่าง

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย นายวีระชัย ศรีจร ตําแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ชั้น ๑๗ อาคารชั้นทาวเวอร์ส ตึกบี เลขที่ ๑๒๓ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จะเรียกว่า “สถาบัน” ฝ่ายหนึ่ง กับ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี โดย นายเจนวิทย์ ครองตน ตําแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ผู้มีอำนาจกระทำการแทน สำนักงานตั้งอยู่ที่ ๒๐ ซอยบางแวก ๓ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ๑๓ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ ปรากฏตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๗๗๗/๒๕๕๘ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จะเรียกว่า “วิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันเพื่อดำเนินการ “โครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” ในการส่งเสริม ขับเคลื่อน และพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน ให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับการทำงานในแต่ละสาขาวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในอาชีพได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ โดยการสนับสนุนงบประมาณที่จำเป็นต่อการประเมินและการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สถาบันกำหนดไว้ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศให้เข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ ๑ เจตนารมณ์ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้อยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือซึ่งผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายคือ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นวิทยาลัยในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐ เรื่องให้ตั้งโรงเรียนพณิชยการธนบุรี ณ วัดบางแวก ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี สังกัดกองโรงเรียนพาณิชย์และอุตสาหกรรม กรมอาชีวศึกษา และในปีการศึกษา ๒๕๑๔ กรมอาชีวศึกษาจึงได้มีคำสั่งให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชาการขายและวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๕ กองโรงเรียนพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโรงเรียนพณิชยการธนบุรี เป็นวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีที่กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เป็นต้นไป กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกรวัดศึกษาวิจัย และพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ

